

ศน.ดันไทยต้นแบบคุณธรรมในอาเซียน

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ปีงบประมาณ 2563 โดยกรมการศาสนา(ศน.) ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยจัดทำเกณฑ์การประเมิน ใช้มิติทางวัฒนธรรมร่วมกับพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศกว่า 35,786 แห่ง ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 2.สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สนับสนุนและเสริม

สร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ขณะเดียวกันศน.ได้แจ้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับระยะเวลาของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฉบับที่ 1 และเตรียมการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนแม่บทของแต่ละหน่วยงาน และเตรียมจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ทั้งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ปรับปรุงและกำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น.

วิถีสยาม มรดกวัฒนธรรมไทย

โดยทนายวิชาญ



จาก 'บัตรสนเท่ห์' ในอดีต สู่ 'เฟคนิวส์' ที่ต้องชำระก่อนแบร์

ในยุคที่โรคระบาด โควิด-19 อยู่รอบตัวเรา ข่าวปลอม หรือ Fake News ก็ดูเหมือนจะระบาดไม่แพ้ ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารล้ำหน้าเท่าไร การกระจายข่าวปลอมในทุกแพลตฟอร์มก็รวดเร็ว และมีอิทธิพลมากเท่านั้น

ข่าวปลอม เป็นเครื่องมือของผู้ฉวยโอกาส สร้างความสับสนวุ่นวาย สร้างความแตกแยก เกิดความสั่นคลอนทางความคิด ความเชื่อ มุ่งหวังหลอกลวง ฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์ตนเอง เป็นกลไกอย่างหนึ่งของผู้ไม่ประสงค์ดีที่มีอยู่ทุกวงการ รวมถึงมีจลาจลที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่อยมา

ในอดีต เราจะเรียก ข่าวปลอม หรือ Fake News ว่า "บัตรสนเท่ห์" หมายถึง จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่น นำมาทั้งไว้ โดยมีได้ลงชื่อจริงของผู้เขียน เมื่อใครพบเจอก็จะถือต่อๆ กันไป ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่เราอยู่ แต่มีมานานแล้ว

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่า ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ รัชสมัยพระองค์ที่ ๑๐ ก็มีการท้วงบัตรสนเท่ห์กันแล้ว ด้วยความที่หลงเชื่อผิดๆ จึงทำให้ขุนนางดีๆ ถูกฆ่าตายไปหลายคน เมื่อความจริงปรากฏจึงวางโทษไว้ว่า การท้วงบัตรสนเท่ห์เป็นความผิดร้ายแรง

ในยุครัตนโกสินทร์ก็มีข่าวปลอมไม่น้อยที่เป็นการกลั่นแกล้งให้เกิดความสั่นคลอนต่อราชวงศ์ และการเมือง ต่อเมื่อได้พิสูจน์ พิจารณาหาข้อเท็จจริงจนทราบผู้เผยแพร่แล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับโทษตามกฎหมายของยุคนั้นๆ ขอยกข่าวปลอมที่อื้อฉาวเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟัง

ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สิ้นพระชนม์ลง ครั้งนั้นว่ากันว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นาค) วัดมหาธาตุ อาจจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ก็ได้เกิดอภินิหาร (ตอင့်คต) ซึ่งนับว่าเป็นครั้งสำคัญและครั้งแรกขึ้นในรัชกาลที่ ๒ เพราะมีพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของคณะสงฆ์ต้องอภินิหารเมตตูปาราชิกพร้อมกันถึง ๓ รูป ดังมีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารว่า

"ในเดือน ๑๒ ปีชวดอัฐศก (พ.ศ. ๒๓๕๙) นั้น มีโทษฟ้องว่า พระพุฒาจารย์ (นาค) วัดมหาธาตุ รูป ๑ พระญาณ

สมโพธิ (เค็ม) วัดนาคกลางรูป ๑ พระมงคลเทพมุนี (จันท) วัดหน้าพระเมรุกรุงเก่ารูป ๑ ทั้ง ๓ รูปนี้ประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติข้อสำคัญ ต้องเมตตูปาราชิกมาช้านาน จนถึงมีบุตรหลายคน โปรดให้พระเจ้านั่งยาเธอ กรมหมื่นรักษัรณเรศ กับพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงพิจารณาได้ความเป็นสัตย์สมดังฟ้อง จึงมีรับสั่งเอาตัวผู้ผิดไปจำไว้ ณ คุก"

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้หาทางระงับความแตกตั้นอันเกิดมาจากข่าวลือด้วยวิธีที่ง่าย และชัดเจน โดยพระองค์ได้ออกประกาศว่า ถ้าใครได้ยินข่าวลือจนทำให้สะดุ้งสะเทือนเมื่อไหร่ ก็ให้เขียนเรื่องราวไปกราบทูลถามได้ว่าเรื่องนั้น จริงหรือเท็จประการใด โดยพระองค์จะเป็นผู้พระราชทานคำตอบนั้นให้กับผู้ที่ถามมา ซึ่งผู้ที่จะทูลถามเรื่องข่าวลือกับรัชกาลที่ ๔ ก็จะมีแบบฟอร์มที่เป็นฎีกาที่มีเนื้อหา ดังนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า...(ชื่อ) อำแดง...(ชื่อ) ตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบล...(ชื่อ) ลังก็อยู่ในกรม...(ชื่อ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายเรื่องราวให้ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังนาย...(ชื่อ) อำแดง...(ชื่อ) หรือชาวบ้านโน้น



ชาวบ้านนี้ พุดกัน ลือกันว่า...(เนื้อหาข่าวลือ) ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานความให้ทราบเกล้าประจักษ์ สิ้นสงสัย แต่กระแสรพระบรมราชโองการที่แท้ขอเดชะ"

เรียกได้ว่าใครก็ตามที่พยายามปล่อยข่าวลือให้สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลานั้น ก็คงจะเง่เงิ่นคน

เลยทีเดียว บัตรสนเท่ห์ และข่าวลือในสมัยราชวงศ์จักรีมีปรากฏขึ้นมาให้ได้ยินอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะ เป็น ข่าวลืออันเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ นับเป็น เรื่องที่สร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้คนในเมืองหลวง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ข่าวลือปฏิวัติ-ลอบทำร้ายรัชกาลที่ 7 คราวสมโภชพระนคร 150 ปี พ.ศ. 2475 ซึ่งลือไปไกลถึงลอนดอน และอื่นๆ ซึ่งมีได้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคม และประเทศชาติ มีแต่จะทำให้เกิดความสับสน แยกแยะ เสียเวลาในอันที่จะนำไปใช้ให้เกิดสาระ

กล่าวถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่านับวันกระแสข่าวปลอม ข่าวลือจะมีปรากฏขึ้นทุกวัน ข้อมูลอันเป็นเท็จจาโถมารวกับคลื่นสึนามิทางความเชื่อที่ซัดกระหน่ำเข้าเต็มคนไทยหลายคนที่กำลังอ่อนแอจากการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาด หน้าซ้ายยังมีข่าวปลอมจากมีจลาจลที่ต้องการลวงข้อมูลส่วนตัวเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินอีกไม่น้อย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: ไร่ดี/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 13 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14685

หน้า: 17(ล่างขวา)

Col.Inch: 53.38

Ad Value: 48,042

PRValue (x3): 144,126

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วิถีสยาม มรดกวัฒนธรรมไทย: จาก 'บัตรสนเท่ห์' ในอดีต สู่ 'เฟคนิวส์' ที่ต้องชำระ...

เมื่อสังคมเริ่มแฝงไว้ด้วยความไม่ซื่อ และมีผู้ไม่หวังดี พยายามแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ที่ก่อให้เกิดความสับสน สูญเสีย รัฐบาลจึงต้องจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เมื่อเกิดปัญหาจะได้คลี่คลายสถานการณ์ และแก้ไขได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้เสพข่าวสารต้องมีสติ ใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบที่มาก่อนตัดสินใจเชื่อโดยง่าย หากข่าวนั้นไม่มีตัวตนคนเขียน ไม่ระบุแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่ยืนยันได้ ก็ต้องถูกคิดไว้ก่อนว่า นั่นอาจเป็นข่าวปลอม และไม่ควรถูกต่อหรือแชร์ออกไปโดยไม่ตรวจสอบ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเราได้ตกเป็นเหยื่อ และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างผลเสียต่อผู้อื่น ก่อเกิดปัญหาสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจ